



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีคัดเลือก นั้น

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบนคลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๙๙๙,๗๗๕.๐๐ บาท (ห้าสิบบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ดร.ชุตিকাญจน์ ศรีวิบูลย์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ที่ พ.๐๕/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ด้วยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรุงเทพมหานคร ที่ ๕๒๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีคัดเลือก ได้รายงานผลการพิจารณาการจ้าง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ งาน	บริษัท เบนคลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด	๕๘,๙๙๙,๗๗๕.๐๐	๕๘,๙๙๙,๗๗๕.๐๐
		รวม	๕๘,๙๙๙,๗๗๕.๐๐

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นายจารึก รุบุญ)

รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัสดุ

อ.สุวิทย์ อรรถวิบูลย์  
อ.ดร.ดร.ดร.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์